



VN-CHURCH tạo điều kiện tốt nhất cho các Hội Thánh và các con cái Chúa ở mọi nơi Việt Nam khắp mọi nơi có thể **QUANG BÁM CẢ VỊ** (**HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ**) như:

* **GIỚI THIỆU VỀ HỘI THÁNH CỦA MÌNH**

* **GIỚI THIỆU VỀ NHỮNG MỌI CẢ TỰ CHỌN CÁCH ĐÓNG HAY CỦA CÁ NHÂN**

* **GIỚI THIỆU VỀ NHỮNG NHU CẦU CỦA NƠI ĐÓNG ĐÁP ỨNG CHO HỘI THÁNH ĐÓNG MỖI NGƯỜI CẦU NGUYỆN VÀ ĐÓNG PHẬN**

* **V.v...**

Qua đó Hội Thánh làm vinh hiển Đức Chúa Trời và ngày càng có nhiều người Việt được biết công việc Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài.

Chúa Cứu Thế Jesus phán:

"Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.

Sự sáng các người hãy soi tỏ cho mọi người ta như vậy,

đừng hèn thối như người vi phạm của các người,

và người khen Cha các người ở trên trời." (Giăng 8:12; Ma-thi-ơ 5:16)

Ngoài việc đăng bản tin ở đây, nếu Hội Thánh nào muốn xây dựng một website riêng cho

mình thì đó cũng là một mục vụ rất hữu ích, một phương tiện góp phần xây dựng Hội Thánh địa phương của mình kết quả trong thời đại văn minh này. Vì:

- Một Hội Thánh đưa tay vào mục vụ website sẽ góp phần giới thiệu với mọi người và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus và quyên năng của Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh có cách chia sẻ những niềm phước, những điều tốt lành từ Thiên Chúa ban cho con cái Ngài.
- Hội Thánh hướng dẫn cho cộng đồng người Việt Nam biết cách nhận được sự sống đời đời mà Thiên Chúa ban cho mọi người.

Ngoài ra, Hội Thánh có website sẽ dễ dàng cập nhật những hình ảnh sinh hoạt, bài giảng, chương trình kế hoạch, thông báo của các ban ngành... đến với mọi tín hữu trong Hội Thánh cũng như các con cái Chúa trên khắp thế giới.

VN-CHURCH cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các Hội Thánh có nhu cầu xây dựng website riêng với chi phí thấp. Xin liên hệ với chúng tôi.

Hosting
Domain Name
Template





On the page, the user can see the details of the user's account, including the user's name, email address, and password. The user can also see the user's profile picture and the user's role.